



ปีที่ 40 ฉบับที่ 74 วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

## กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2552-2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดวันฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2552-2553 ดังนี้

**วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554** เวลา 08.30-16.30 น. บัณฑิตรายงานตัว รับคู่มือเตรียมบัณฑิต รับชุดครุยวิทยฐานะ ณ กองพัฒนานักศึกษา

**วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554** เวลา 08.00-17.00 น. ประมุขบัณฑิต ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ฝึกซ้อมรวมสาขา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย /ห้องซ้อม เวลา 18.00-21.00น. งานเลี้ยงฉลองบัณฑิต

**วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554** เวลา 08.00-17.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ฝึกซ้อมรวมสาขา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย /ห้องซ้อม

**วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554** เวลา 08.00-17.00 น. บัณฑิตซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

**วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554** (ภาคบ่าย) บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



## กำหนดการสอบนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1/2554

### ภาคปกติ

ปริญญาตรี / บัณฑิต

วันที่ 19 - 23 กันยายน และ วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2554

### ภาคพิเศษ

กศ.บป. / บัณฑิต

วันที่ 1 - 2 และ วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2554

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ข่าวจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซียได้ให้สิทธิพิเศษแก่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหพันธรัฐรัสเซียในการคัดเลือกนักเรียนชาวต่างชาติและชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของตนได้โดยตรง โดยโครงการนี้จะเป็นการให้สิทธินักเรียนชาวต่างชาติในการสมัครเข้าเรียนกับสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรงซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเปิดเสรีด้านการศึกษาของรัสเซียและจะเป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัสเซียต่อไป ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทร 0 610 5394 หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับธนาคารโลก และกระทรวงศึกษาของอินโดนีเซียจะจัดการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ Inspiring Education : Creativity and Entrepreneurship ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม Sultan กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของทุกส่วนตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมและอัตราค่าลงทะเบียนได้ที่ [www.unescobkk.org/education/apeid/conference2011](http://www.unescobkk.org/education/apeid/conference2011)

บริษัทวิสโดม เฮาส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ทราเวล จำกัด ได้เปิดบริการให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการศึกษา การสมัครเรียนต่อยังสถาบันในต่างประเทศ จัดโปรแกรมซัมเมอร์ งานแนะแนวด้านวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และอื่นๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโปรแกรมต่างๆได้ที่ [www.wisdomhouse.co.th](http://www.wisdomhouse.co.th)

## ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์

### ร่วมประชุมใหญ่

ประจำปี 2554

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คุณจวีร์รัตน์ เสนาะกรรณ ประธานกรรมการ กล่าวถึงการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีให้กับสมาชิกได้รับทราบ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็จะมีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีการจับฉลากทุนบุตรสมาชิก 10 ทุน และจับฉลากของรางวัลมากมาย ส่วนในวันที่ 16 กันยายน 2554 รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่สำนักงานร้านค้าพร้อมรับของสมนาคุณชิ้นที่สองฟรี ถ้าท่านเพิ่มหุ้นในวันเดียวกัน (หุ้นละ 25 บาท) เป็นการออมนอย่างชาญฉลาดทีเดียว

จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามเวลาดังกล่าว

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554 ชุดเบิกงบประมาณแผ่นดิน ส่งถึงงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2554

ชุดเบิกงบประมาณเงินรายได้ ส่งถึงงานการเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2554

## นักการเมืองที่ดี

นายสวัสดิ์ กฤตราชตน์นันทน์

คุณสมบัติ	นักการเมือง	ที่จะกล่าว
เป็นเรื่องราว	ดูดี	ศรีสดใส
คงจะหา	ได้ยาก	โดยทั่วไป
แต่มีใช้	จะไม่มี	เอาเสียเลย
ความซื่อสัตย์	สุจริต	เป็นตัวตั้ง
ใครที่ยัง	มีน้อย	เราไม่เฉย
ปฏิเสธ	แต่บัดนี้	ไม่เอาเลย
ประเทศเลย	ได้รับ	แต่ผลดี
ไม่ทุจริต	ทุกชนิด	ติดในกรอบ
คิดมิชอบ	แสวงประโยชน์	เสียศักดิ์ศรี
หากปลอดสิ่ง	นี้ได้	จะดูดี
เมืองเรานี้	จะรุ่งเรือง	ไปอีกนาน
การอุทิศ	เวลา	มีอาชีพ
ต้องเร่งรีบ	รวบรวม	มือประสาน
เสาะแสวง	หางบ	ช่วยกิจการ
แก้ปัญหา	แก่บ้าน	เมืองของเรา
นักการเมือง	ต้องมี	คิดริเริ่ม
จะได้เพิ่ม	คุณลักษณะ	ไม่อับเฉา
หากเสนอ	อะไรดี	เพื่อนรับเอา
นับว่าเรา	มีดีกรี	เป็นศรีรัตน
การที่มี	วาทศิลป์	สิ่งจำเป็น
จะโดดเด่น	หรือไม่	เป็นเหตุผล
การพูดดี	คนยอมรับ	ในบัดดล
กลายเป็นคน	มีเสน่ห์	คะแนนมา
นักการเมือง	ต้องรัก	ประชาชน
แอบอิงอยู่	กับชน	คนรากหญ้า
อีกกับทั้ง	การสร้าง	ความศรัทธา
เลือกตั้ง	กี่ครั้งครา	ได้แน่นอน
ที่สาทก	ยกเสนอ	ในครั้งนี้
กล่าววาจ	เอาไว้	ใช้สั่งสอน
เพียงแต่เป็น	คุณลักษณะ	ขอวิงวอน
ทุกขั้นตอน	ทำให้	ได้สดุดี



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างसान  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
พิธีสุน้อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วัน  
แรม 2 ค่ำ ปีมะแม

ยังอยู่ในฤดูกาลของการจัดประชุมปฏิบัติการ การสัมมนาออกสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
น่าจะเป็นหน่วยงานสุดท้าย ที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ก่อนที่จะมีการสลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ใน  
วันที่ 19 กันยายน คราวนี้คนบตีเทคโนโลยี นำทีมงานข้ามน้ำข้ามทะเลไปจัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนา  
ทบทวนแผนหลังการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์  
และนักศึกษาและเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกชั้นเรียนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้และนำมาพัฒนาปรับปรุง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพสูงที่สุดกันที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมสามวันสอง  
คืนตั้งแต่วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา

เปลอแป็บเดียวก็ครบรอบปี ที่ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสหกรณ์ร้านค้า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วม  
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป มาร่วมรับทราบผลการดำเนินงานของกิจการ  
ร่วมลุ้นของขวัญของรางวัล และรับเบี้ยประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ส่วนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
ติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 09.30-15.30 น. จนถึง 31 ธันวาคม 2554 ยกเว้น  
วันหยุดราชการ

ในช่วงที่ใกล้ปิดงบประมาณประจำปีเช่นนี้ทำให้หลายคนตกอยู่ในอาการเดียวกันคือ “ตัวเป็นเกลียว  
หัวเป็นน็อต” โดยเฉพาะหัวหน้างานการเงินคุณณภัคจิรา ทิพย์คุณลักษณ์ ที่วัน ๆ มุ่งมั่นก้มหน้าก้มตา  
ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ...ว่าแล้วเมื่อตรวจไปตรวจมาก็ต้องคืนกลับไปให้  
“เจ้าของชุดเบิก” ตามระเบียบเช่นกัน เหตุที่ต้องคืนชุดเบิกไป เช่น อากาศสดมภ์ไม่ติดบ้าง ไม่เก็บสำเนาบ้าง  
ไม่ติดบบ้าง กรรมการตรวจรับเซ็นไม่ครบบ้าง ฯลฯ หัวหน้าการเงินจึงวอนให้ผู้รับผิดชอบทำชุดเบิกทุกท่าน  
เพิ่มความละเอียดตรวจเช็คเอกสารให้รอบคอบก่อนที่จะส่งมา ...ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ย้ำกันอีกครั้งวันนี้ (14 ก.ย.) รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญ  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเรื่องรายละเอียดการขึ้นเงินเดือน  
เรื่องของการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรแล้ว และเรื่องรายงานการ  
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจากท่าน ว.วชิรเมธี “ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา มีแต่เราต่างหากที่ยึดติด  
ความทุกข์ ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา มีแต่เราต่างหากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจของเรา” สวัสดีค่ะ

